

ฟาบรีเนทลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับเหมราชฯ

รองรับโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ 120 ไร่ ในนิคมฯ

เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2



บริษัท ฟาบรีเนท จำกัด ผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมระดับโลก ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน 120 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี กับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ฟาบรีเนทมีฐานการผลิตตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ทำการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั่วโลก การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ครั้งนี้ ฟาบรีเนทจะใช้เป็นฐานการผลิตแห่งที่สอง เพิ่มจากฐานการผลิตแห่งแรกของฟาบรีเนทในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยฐานการผลิตแห่งใหม่ที่จะเปิดดำเนินการที่จังหวัดชลบุรีนี้ มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของบริษัท และยังเอื้อต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม การแพทย์ และกลุ่มธุรกิจยานยนต์จากทั่วโลก

“เหมราชฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฟาบรีเนทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนิคมของเหมราชฯ” มร. เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าว “นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 นับเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 120 เมตร และด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนี้ ทำให้นิคมฯ แห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฟาบรีเนท ในการขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมระดับโลก”

“การซื้อที่ดินในนิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฟาบรีเนท” มร. โต้ะ เซ็ง อี้ รองประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของฟาบรีเนท กล่าว “ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคมและขนส่ง ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบรรดาลูกค้าของเราทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ และเรายังมองว่าการดำเนินงานที่ครบวงจรของเหมราชฯ นั้น ตรงกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างมากที่สุดด้วย”

บรรยายภาพ

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร นางจรีพร

อนันตประยูร (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร มร. เดวิด นาร์โตน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ มร. โต้ะ เแข็ง อึ้ง (ที่ 4 จากขวา) รองประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ดร. ฮาร์พอล ซิงห์ จิวล์ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ มร. เควิน คาเมรอน (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด ร่วมฉลองการลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินในนิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2

-จบ-

เกี่ยวกับ เหมราชฯ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า โลจิสติกส์ พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศไทย

เหมราชฯ มีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการรวม 8+ แห่ง มีที่ดินรวมประมาณ 45,203 ไร่ (18,081 เอเคอร์ หรือ 7,232 เฮกตาร์) รวมถึงคลัสเตอร์ยานยนต์ ปีโตรเคมี และคลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า 656 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ 228 ราย มีสัญญาด้านยานยนต์จำนวน 347 สัญญา สัญญาซื้อที่ดินและเช่าโรงงานรวม 988 สัญญา และมีเงินลงทุนรวมของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นมูลค่าประมาณ 26,000 ล้านบาทหรือสหรัฐ

เหมราชฯ ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (5 โลโก้) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกัน 5 ปี จาก 6 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2557

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (SET: HEMRAJ) ได้ที่เว็บไซต์

www.hemaraj.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล marketing@hemaraj.com

เกี่ยวกับ ฟาบริเน็ต

บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้ง อุปกรณ์เลเซอร์และเซนเซอร์เพื่อการอุตสาหกรรม

ฟาบริเน็ตมีความรู้ความเชี่ยวชาญการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งมีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อันได้แก่ งานวิศวกรรมการออกแบบขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ และการทดสอบผลิตภัณฑ์

ฟาบริเน็ตมุ่งเน้นการให้บริการการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในปริมาณการผลิตที่ลูกค้ากำหนด โดยมีแหล่งทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมการผลิต และฐานการผลิตในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฟาบริเน็ต จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ www.fabrinet.com

ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำภายใต้ข้อยกเว้นการรับผิดชอบ (Safe Harbor Provision) ตามกฎหมาย U.S. Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ถือเป็นข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย U.S. Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ว่าด้วยแผนการลงทุนของฟาบรีเนทในการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นแผนการลงทุนในอนาคตที่มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน และผลการลงทุนอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ และด้วยปัจจัยหลายประการ จึงไม่อาจรับรองได้แน่นอนว่าการก่อสร้างโรงงานการผลิตนี้จะแล้วเสร็จ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรได้รับการประเมินควบคู่ไปกับความไม่แน่นอนบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของฟาบรีเนท โดยเฉพาะปัจจัยที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของ “ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจ” ในรายงานประจำปีของฟาบรีเนทตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ฟาบรีเนทไม่อยู่ภายใต้ภาระข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงข้อมูลใหม่ ข้อมูลในอนาคตหรืออื่นๆ ที่มีผลต่อข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตฉบับนี้